

English Corner

ในฉบับนี้ ทางผู้จัดทำได้เพิ่มคอลัมน์ใหม่ เพื่อสาระประโยชน์ของผู้อ่าน และเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งภาษาที่ใช้สื่อสารเป็นภาษากลางคือภาษาอังกฤษ และวันนี้เรามารู้จักประโยคสื่อสารในการทำงานกันสักนิดดีกว่า

General phrases – วลีทั่วไป

I'm going out for lunch.	ฉันจะออกไปทานอาหารกลางวัน
I'll be back at 1.30.	ฉันจะกลับมาตอนบ่ายโมงครึ่ง
He's been promoted.	เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่ง
She's resigned.	เธอลาออกไปแล้ว

Absence from work – การขาดงาน

She's on maternity leave.	เธอลาคลอด
He's off sick today.	วันนี้เขาลาป่วย
He's not in today.	วันนี้เขาไม่อยู่
She's on holiday.	เธออยู่ในช่วงวันหยุด
I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today.	วันนี้ฉันไม่สบาย และไม่สามารถไปทำงานได้ในวันนี้

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

คณะที่ปรึกษา	นายชิตณรงค์ ขอเหนือวงกลาง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
	พ.อ.อ.ไพบุลย์ ศิริประเสริฐ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
	นางสาวธัญพร เพ็ชรกลาง	ผู้อำนวยการกองคลัง
	นางสาววิจิตาภา วงศ์อินตา	หัวหน้าสำนักงานปลัด
	นายจกฤกษ์ เมืองแก้ว	หัวหน้าส่วนโยธา
ผู้จัดทำ	นายศุภวุฒิ อินธุโสภณ	เจ้าพนักงานธุรการ



๕ ธันวาคม มหาวราช



จดหมายข่าว
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
ประจำเดือนธันวาคม 2557

บรรณาธิการ...ทักทาย

“ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2557 ฉบับสุดท้ายรายปี ☺ มาแล้วคะ ฉบับนี้ยังอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระเหมือนเช่นเคยคะ ☺☺☺☺☺

...เริ่มต้นด้วย ข่าวการจัดงานพระราชพิธีมหามงคล 5 ธันวาคมมหาวราช ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ซึ่งในปีนี้ส่วนราชการรวมถึงพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างเนื่องแน่นอันเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งของพสกนิกรชาวไทย .. และพบกับคอลัมน์ใหม่ของเรา..(English Corner).. เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของคณาจารย์ โดยประเดิมครั้งแรก ด้วย สุภาษิตนานาชาติ (International Proverbs)มุมสุขภาพ(Health Corner) และขอฝากกิจกรรมประจำเดือนไว้ด้วยนะคะ

หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเราได้นะคะ ทางผู้จัดทำหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะได้สาระประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันกันนะคะ ... และขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงานทุกๆคะ” ☺ สามารถแนะนำ ดิชมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ โทรศัพท์. 044-756-380 ,fax 044-756184 หรือทาง www.facebook.com/lamkhohong และ www.lamkhohong.go.th

“กิจกรรม ๕ ธันวาคมหาราช”



“ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณด้านหน้าทางเข้าสำนักงานร่วมกับพี่น้องประชาชนและสมาชิกสภาฯ



ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนทางเข้าสำนักงาน และในช่วงค่ำวันเดียวกันนั้น ได้จัดกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการและพี่น้องประชาชนชาวตำบลลำคองฯ จัดพิธีถวายพานพุ่มถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองฯ โดยมีการถวายพานพุ่ม การแสดงเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ การจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก..”



“กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล”



“นายก ฯ ร่วมต้อนรับคณะประเมินสถานศึกษา ฯ กศน.”

“วันที่ 16 ธันวาคม 2557 นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะประเมินสถานศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยได้เข้าประเมินศูนย์การศึกษา ฯ ตำบลโนนสูง..”



“พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์”

“ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จัดพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์แห่งใหม่ขึ้น โดยได้จัดพิธีสงฆ์เพื่อความศิริมงคล ซึ่งมีนายก อบท.ในเขตตำบลโนนสูง หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ซึ่ง อาคารอเนกประสงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ โดยกิจกรรมแรกที่จะให้จัดเป็นกิจกรรมมหามงคล 5 ธันวาคมหาราช ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมมงคลเป็นอย่างยิ่ง...”



“นายก ฯ ลงพื้นที่ที่ประชาคมภัยแล้ง”

“วันที่ 22 ธันวาคม 2557 นายชิตณรงค์ ขอเหนียวกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ลงพื้นที่จัดประชาคมหมู่บ้านในปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมชี้แจงและหาวิธีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมประชาคมอย่างพร้อมเพรียง...”



มอบเงินเบี้ยยังชีพ ฯ

“ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามนโยบายท่านนายก ฯ คือการมอบเงินถึงบ้าน เป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทาง...”



ประชุมนายก ฯ สัญจร

“ในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนายก อบท.สัญจรขึ้น โดยเป็นการหารือข้อราชการต่าง ๆ ในการบริหารองค์กรในการทำงานร่วมกันระหว่าง อบท. โดยมีนาย ไพรัตน์ วิทยาอนุมาส ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอโนนสูง เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีนายก อบท.ในเขตอำเภอโนนสูง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และในที่ประชุมได้ตกลงข้อหารือในการร่วมกันดำเนินงานกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมชุมชน สังคม ให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการอย่างเต็มที่ ตลอดจนความร่วมมือในการช่วยกันแก้ไขปัญหาฤดูกาล เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว เป็นต้น..”



“นายก ฯ ร่วมกิจกรรม ๕ ธันวาคม ทหารอำเภอนโนสูง”

“ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายชิตณรงค์ ขอนเหนียวกลาง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม ทหาร ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสูง ซึ่งมีข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมใจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง...”

